

พรานซิสกัส เอเดรอน ทาเมดิ: บทบาทของคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินระดับท้องถิ่น การส่งเสริม
 ธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินระดับท้องถิ่นในย็อกยาคาร์ตา ประเทศ
 อินโดนีเซีย (THE ROLE OF LOCAL OMBUDSMAN COMMITTEE IN PROMOTING GOOD
 GOVERNANCE: A CASE STUDY OF THE LOCAL PUBLIC OMBUDSMAN IN YOGYAKARTA,
 INDONESIA) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อ. ที่ปรึกษา
 วิทยานิพนธ์ร่วม: นवलน้อย ตริรัตน์, 85 หน้า.

ปัจจุบันการกำกับดูแลธรรมาภิบาลกลายเป็นปัญหาสำคัญที่จะนำไปหาหรือภายในกรอบการพัฒนาระหว่างประเทศ
 โดยประเทศกำลังพัฒนาพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลธรรมาภิบาลผ่านรูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ
 การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการให้บริการ
 สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐต่อสังคมผ่านรูปแบบของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยองค์การอิสระ โดย
 หน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีความเป็นกลาง เป็นอิสระ และไม่มีบุคคลใดสามารถแทรกแซงกระบวนการ
 ตรวจสอบได้ ตามหลักการและบทบาทหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วย รักษาสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่ของ
 ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการสาธารณะ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทและกิจกรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม ที่สำคัญยังเป็น
 ตัวแทนการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดี โดยเลือกผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของประชาชนใน
 ท้องถิ่นในย็อกยาคาร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่ออธิบายขั้นตอนการกระจาย
 อำนาจของการตรวจสอบการบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างระบบผู้ตรวจการ
 แผ่นดินสองระดับในประเทศอินโดนีเซียอันประกอบไปด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินระดับชาติ และคณะกรรมการ
 ตรวจการแผ่นดินท้องถิ่น จากงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิง คุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
 การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิง โครงสร้างและเชิงลึกจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา มุมมองต่างๆ ได้
 ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ตรวจการแผ่นดินของประชาชนในท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินของชาติซึ่งเป็น
 หน่วยงานของรัฐบาล

ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการตรวจการแผ่นดินท้องถิ่น ได้พัฒนาและมีความก้าวหน้าภายใต้กรอบการพัฒนา
 ประเทศ ในขณะเดียวกันปัญหาที่คณะกรรมการตรวจการแผ่นดินท้องถิ่นกำลังเผชิญอยู่คือ ข้อจำกัดด้าน
 ทรัพยากรมนุษย์และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติที่มีผลต่อการดำรง
 อยู่ของคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินท้องถิ่น ในขณะเดียวกันมุมมองจากผู้ที่ใช้บริการของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ
 พบว่า การมีอยู่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในสังคมสามารถช่วยประชาชนในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ และมีส่วนใน
 การแก้ไขปัญหาผ่านการไกล่เกลี่ย และได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการตรวจการ
 แผ่นดินท้องถิ่นในการรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลนั้นมีส่วนสำคัญในการนำความยุติธรรมมา
 สู่สังคมซึ่งจะส่งผลดีทั้งในระดับท้องถิ่นกับประเทศชาติ

สาขาวิชา: การพัฒนาระหว่างประเทศ

ลายมือชื่อนิติ

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม